

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่มีการแบ่งโครงสร้างภายใน	<p>๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์</p> <p>๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์</p> <p>๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. งานด้านสุขภาพสัตว์ ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ งานป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ งานบริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนหรือสารวัตร</p> <p>- การควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์</p>
		<p>๒. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินงานควบคุม ตรวจสอบ รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ</p> <p>- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระบบประกันคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพสัตว์</p>
		<p>๓. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ งานให้บริการงานผสมเทียม และสนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริและโครงการพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การผลิตสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม การอนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมือง ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์</p>